

ปัญหาและความท้าทายการลงทุนในรัสเซีย


สหรัฐอเมริกาและประเทศพันธมิตรได้ดำเนินการมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจจรัสเซียอย่างต่อเนื่องมากกว่า 3 ปี และยังไม่เห็นทีที่จะยกเลิก ในอนาคตอันใกล้ โดยเฉพาะสหภาพยุโรปที่มีความคุ้นเคยและมีผลประโยชน์ด้านการค้าและการลงทุนจำนวนมากกับรัสเซียก็ได้รับผลกระทบไปด้วยจากการตอบโต้ด้วยการงดนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหาร ขณะเดียวกันรัสเซียก็หันมาพัฒนาความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจจากภายในประเทศและเปิดประตูส่งเสริมการค้าการลงทุนด้านฝั่งตะวันออกไกลกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียเพิ่มขึ้น รวมทั้งไทย

รัสเซียถือเป็นประเทศที่ไทยมีมูลค่าการค้าและการลงทุนค่อนข้างต่ำ โดยมีอุปสรรคพื้นฐานทั่วไปที่รู้จักกันดี ได้แก่ ภาษา วัฒนธรรมประเพณี ระบบการเงิน/การธนาคาร เส้นทางการขนส่งสินค้า และสภาพภูมิอากาศที่หนาวเย็นและยาวนาน รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ไทยมักจะคุ้นเคยและให้ความสำคัญกับฝั่งประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปมากกว่ามาโดยตลอด

ในปัจจุบัน บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ ถือเป็นผู้ลงทุนจากประเทศไทยรายใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ประกอบธุรกิจที่ถนัดด้านอาหารสัตว์และปศุสัตว์ โดยได้รับการเชื่อถือโดยตรงจากรัฐบาลรัสเซียให้เข้ามาลงทุนตั้งแต่ปี 2549 บริษัทเจริญโภคภัณฑ์จึงเข้ามาทำการศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ จนเล็งเห็นว่าเป็นโอกาสเนื่องจากธุรกิจการเกษตรและอาหารมีการขยายตัว มีวัตถุดิบภายในประเทศเพียงพอ รัฐบาลให้การสนับสนุน อีกทั้งผู้บริหารมีโอกาสใช้จำง่ายและเก็บออมน้อย จึงได้ตัดสินใจลงทุนและขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการเพาะปลูกธัญพืชอย่างข้าวบาร์เลย์และข้าวสาลีบนเนื้อที่นับแสนไร่ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในธุรกิจปศุสัตว์ของตนเอง หรือหากปีใดระดับราคาผลผลิตเกษตรสูงและคุณภาพการผลิตได้ผลดีก็จะขายผลผลิตสำหรับเป็นอาหารมนุษย์ด้วย เมื่อสอบถามถึงประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการ

ลงทุนในรัสเซีย พบว่ากฎระเบียบและข้อกำหนดมีความซับซ้อนเป็นปัญหาใหญ่ จำเป็นต้องจ้างนักกฎหมายของท้องถิ่นที่มีความเชี่ยวชาญดำเนินการให้ อีกทั้งขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและการขอใบอนุญาตต่างๆ ยังมีความล่าช้ามากตามระบบของทางราชการที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร นอกจากนี้ ยังมีอัตราภาษีสูงและปัญหาขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะในเขตเมืองใหญ่อีกด้วย

ส่วนการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในระดับกลางและขนาดย่อม มีธุรกิจภายใต้ชื่อ “Thai Pattara Spa” ที่ให้บริการนวดแผนไทยและประกอบธุรกิจร้านอาหารไทย ชื่อ “Thai Pattara Restaurant” ในชั้นใต้ดินอาคารเดียวกัน โดยได้แรงจูงใจมาจากขณะทำธุรกิจโรงแรมที่บางละมุง จังหวัดชลบุรี ที่มีลูกค้าประจำเป็นชาวรัสเซียที่ได้มีโอกาสพูดคุยถึงโอกาสทางธุรกิจในรัสเซีย จึงได้ตัดสินใจมาลงทุนเปิดธุรกิจสปาและร้านอาหารไทยในกรุงมอสโก สำหรับประเด็นอุปสรรคสำคัญในการลงทุนทำธุรกิจก็จะเป็นไปในทำนองเดียวกันกับรายแรก คือตั้งแต่การลงทุนซื้อสิ่งหามทรัพย์เป็นของตนเอง การก่อสร้างและการจัดหาสาธารณูปโภค รวมทั้งการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจและใบอนุญาตนำแรงงานมาจากประเทศไทย ที่ต้องอาศัยการต่อสู้ฝ่าฟันและความอดทนกับกฎระเบียบข้อบังคับทางกฎหมายและกระบวนการที่ซับซ้อน รวมทั้งความล่าช้าของระบบราชการ

อย่างไรก็ตาม ในแต่ละปีมีชาวรัสเซียเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศไทยกว่าปีละ 1 ล้านคน และมีความชื่นชอบประเทศไทยและอัธยาศัยของคนไทย กอปรกับรัสเซียอยู่ในช่วงที่สภาวะทางเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น จึงเป็นโอกาสดีที่ผู้ประกอบการไทยจะหันมาสนใจทำการค้าและการลงทุนกับรัสเซียเพิ่มขึ้น และสามารถประสบความสำเร็จทางธุรกิจได้เช่นเดียวกับสองรายข้างต้น เพียงแต่ต้องตระหนักและเตรียมตัวเตรียมใจกับอุปสรรคและความท้าทายที่ต้องก้าวข้ามให้พ้นให้ได้ 

- นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ

Call Center 1169
www.ditp.go.th
www.thaitrade.com

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
563 ถนนนพบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000

Thai Trade Center
Kosmodamianskaya nab., 52, k1
Moscow 115054, Russia

T: +7 499 653-59-89
F: +7 499 653-69-59
E: moscow@thaitrade.ru